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รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
สมัยสำมัญ   สมัยที ่1  ประจ ำปี  พ.ศ.2563  ครั้งที่ 1 
วันที่  11  กุมภำพันธ์  พ.ศ.2563   เวลำ  09.00  น. 

ณ  ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง อ.เมือง  จ.นครพนม 
---------------------------------------------------- 

          ผู้มำประชุม 
 1. นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นายเต็ม  นิสาวัน   รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
3. นายประสิทธิ์  ฝ่ายเพีย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 1 
4. นายคล้าย  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2 
5. นายวินิชย ์  ตะวงษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 2   
6. นายอ้ม  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 4 
7. นายประดิษ  ศรีชื่น   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
8. นายถ ี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 5 
9. นายศักดิ์ดา  ภูอ่าง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
10. นางอริตรา  ค าเติม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
11. นายสมร  มาดา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7 
12. นายวิชัย  เดชสอน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 7   
13. นายถาวร   คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
14. นายสุเมธ  คุณพันธ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 8 
15. นายวีระพล  เจาะจง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9 
16. นายส าราญ  พลหนองหลวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 9  
17. นายธนวัช  แสวงนาม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
18. นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 10 
19. นายสมจิตร  วังคะฮาต  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
20. นายค าบุ  แสนนาใต้  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
21. นายบุญมา  ร่อนดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 12 
22. นายล าเลียง  ตะวงศ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 13 
23. นายชมพู  สิมมา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 14 
24. นายเกียรติศักดิ์ วิชัยสา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15   
25. นายทิวา  สีคะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 15 
26. นายอะจิระ  จันทาพรม  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17 
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27. นายนาวี  ผาแก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 17   
28. นายวิชัย  ยาริพันธ์   สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 18 
29. นายสุวิทย์  แก่นนาค า  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
30. นางใบสี  เดวัลย์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 20 
31. น.ส.นงลักษณ์ ฝอยทอง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
32. นายเฉลิม  วรจิตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 21   
33. นางอุบลวรรณ อนุสุวรรณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
34. นายถาวร  บัวสุวรรณ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 22 
35. นายสมคิด  อุดมศักดิ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
36. นายทักษิณ  คู่แก้ว   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 23 
37. นายประพันธ์ เพ่ิมพูล   เลขานุการสภา อบต. 

 
 ผู้ไม่มำร่วมประชุม 
 1. นายดี   หอมยา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 (ลากิจ) 
 2. นายศรราม  นาบุญ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3 (ลากิจ) 
 3. นายอภิชาติ  เหลาศรี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16  (ลากิจ) 
 4. นายปาวร   อินแสงแวง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 16 (ลากิจ) 
 5. นายบุญมา  ผ่านเสนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ 18 (ลากิจ) 
 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 
1. ด.ต.พิทักษ์    ต่อยอด   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
2. นายสมสี  แปทา   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
3. นายทองจันทร์ บุญทวี   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง 
4. นายค าพอง   เหล่าแสลง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ 19 
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เริ่มประชุมเวลา   09.35  น. 
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  นายสมสี  สีคะ   ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง   

ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม  และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 

ระเบียบวำระท่ี 1 เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ   
ประธานสภาฯ  1.1 แนะน าตัวพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างที่มาบรรจุและแต่งตั้งที่ อบต. 

บ้านผึ้ง  จ านวน  2  ราย 
     1.1.1 นางสาวอาภัสรา   พรมอิน   ต าแหน่ง  นักวิชาการสาธารณสุข 
              กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ตั้งแต่  3 กุมภาพันธ์ 2563 
     1.1.2 นายกฤษตวรรณ  ก าลังงาม  ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
              กองช่าง  ตั้งแต่  3 กุมภาพันธ์ 2563 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ 1.2 เรื่องการแข่งขันกีฬาต าบลบ้านผึ้งต้านภัยยาเสพติด  ประจ าปี 2563  ในระหว่าง

วันที่ 20-25 กุมภาพันธ์ 2563 ขอเชิญสมาชิก อบต.มาร่วมในการจับสลากแบ่งสาย
แข่งขันกีฬาประเภทต่างๆในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา  09.00 น. ณ ห้อง
ประชุม อบต.บ้านผึ้ง 

 1.3 เรื่องโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และการพิจารณาความหมายงานก่อสร้างการจัดท า
แบบแปลน การแบ่งงวดงาน การก าหนดระยะเวลาก่อสร้าง การพิจารณาผลงาน
ประเภทเดียวกัน การควบคุมงาน การตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การเบิก
ค่าตอบแทนตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” ระหว่างวันที่ 3-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมไอโฮเทล ถนน
ชยางกูร  ต าบลท่าค้อ อ.เมือง จ.นครพนม  จัดโดยสมาคมองค์การบริหารส่วนต าบล
จังหวัดนครพนม ขอเชิญสมาชิก อบต.ที่สนใจสมัครเข้าอบรมได้ โดยแจ้งที่ส านักปลัด 

 1.4 เรื่องการด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง พ.ศ.2562 
ขอให้ทางกองคลังชี้แจง 

นางปาริชาติ ทุพแหม่ง - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน  ดิฉันขอแจ้งให้ทราบ 
หน.ฝ่ายการเงิน การด าเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ซึ่งบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 สาระส าคัญคือ ได้ยกเลิกภาษีบ ารุงท้องที่ พ.ศ.2508 
และภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475  เนื่องจากเป็นกฎหมายใหม่ ความพร้อมใน
การด าเนินการหลายแห่งทั่วประเทศยังไม่พร้อมด าเนินการ ยังเลื่อนระยะเวลาการ
ช าระภาษีออกไปจนถึงเดือนสิงหาคม  ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศ ภดส.3 คือ
ประกาศว่าใครเป็นเจ้าของที่ดินและใครเป็นเจ้าของโรงเรือน และการใช้ประโยชน์ 
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ในที่ดิน เมื่อประกาศแล้วให้ผู้เป็นเจ้าของที่ดินตรวจสอบ ถ้าตรวจสอบแล้วเห็นว่าไม่
ตรงความเป็นจริง  หรือผิดพลาดอย่างไรให้มาแจ้งทาง อบต.ให้แก้ไขปรับปรุงให้
ถูกต้อง เพื่อจะใช้เป็นฐานในการค านวณภาษีต่อไป และทาง อบต.จะมีหนังสือแจ้งให้
ทราบทุกราย ที่เป็นกรรมสิทธิ์ในที่ดิน และภายในเดือนมิถุนายน ทาง อบต.จะมี
หนังสือแจ้งให้มาช าระภาษีภายในเดือนสิงหาคม ถ้าไม่มาช าระภายในก าหนดค่าปรับ
จะสูงถึงร้อยละ 40 ส่วนอัตราภาษีจะคิดจากประกาศกรมธนารักษ์ที่จะประกาศ   
ราคาประเมินที่ดินในเขตต าบลบ้านผึ้ง  จะมีราคามาให้ว่าที่ดินโซนไหนราคาตารางวา
ละเท่าใด บวกกับสิ่งปลูกสร้างมีอะไรบ้าง เช่น ร้านค้า บ้านเช่า ปั๊มน้ ามัน และคิด
ราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกันเป็นมูลค่าเท่าไร น าไปค านวณภาษี  ในกรณีที่ดิน
และบ้านเป็นที่อยู่อาศัย ราคารวมไม่เกิน 50 ล้าน จะได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าเป็น
ที่ดินเกษตรกรรม ก็ได้รับการยกเว้นภาษี ถ้าเป็นบ้านและขายของด้วยก็จะแยกคิดใน
ส่วนพื้นที่ขายของ มีพ้ืนที่เท่าไหร่ เช่น พ้ืนที่ทั้งบ้าน 100 ตารางวา เป็นพ้ืนที่ขายของ 
10 ตารางวา คิดภาษีร้อยละ 10 จากมูลค่าทั้งหมด เช่น มูลค่า 1,000,000 บาท    
จะคิดร้อยละ 10 จากยอดประเมิน เช่น ยอดประเมิน 100,000  จะคิดร้อยละ             
10 จากยอด 100,00 บาท  ถ้าที่ดินแปลงเดี่ยว มีบ้าน 3 หลัง บ้านหลังแรกของนาย 
ก. ซึ่งเป็นเจ้าของที่ดิน จะคิดมูลค่าบ้านรวมมูลค่าที่ดิน ถ้าไม่ถึง 10 ล้าน ไม่ต้องเสีย
ภาษี บ้านอีก 2 หลัง ให้ลูกปลูกอยู่ คือ นาย ข. และ นาย ค. บ้านของ นาย ข. และ
นาย ค. จะคิดเฉพาะมูลค่าของบ้าน ถ้ามูลค่าของบ้านไม่ถึง 10 ล้าน ไม่ต้องเสียภาษี 
ส่วนรายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จะมีในเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิก 
อบต.แล้ว ขอให้ช่วยประกาศประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในหมู่บ้านทราบด้วย 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจงเพ่ิมเติม  เนื่องจากต าบลบ้านผึ้งเป็นต าบลใหญ่  มีพื้นท่ีเยอะมาก  
นายก อบต. เจ้าหน้าที่ อบต.ได้ออกส ารวจเป็นบางส่วนแล้ว แต่พ้ืนที่มมีากไม่สามารถส ารวจได้ทัน

ตามเวลาที่ก าหนด ผมจึงจ้างบริษัทเอกชนให้มาด าเนินการส ารวจข้อมูลที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง ทั้ง 23 หมู่บ้าน หากท่านเห็นเจ้าหน้าที่มาเดินส ารวจสอบถามข้อมูลที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง ก็ขอให้ความร่วมมือในการตอบค าถามด้วย จะมีบัตรประจ าตัว ซึ่ง
ผมได้เซ็นชื่อไว้ที่บัตรประจ าตัวผู้มาเดินส ารวจข้อมูลแล้ว 

ทีป่ระชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวำระท่ี  2 เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานสภาฯ  - เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  (สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.

2562 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562)  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่  ถ้า
ไม่มีผม  ขอมติรับรองด้วย 
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ที่ประชุม  - มีมติรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ  3.1 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2563 ว่าจะให้มีกี่สมัย โดยก าหนดอย่างน้อย 2สมัย แต่ไม่เกิน 4 สมัย 
และแต่ละสมัยจะเริ่มเม่ือใด และก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.
2564 ว่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด ขอให้ท่านสมาชิกเสนอได้ 

นายสุรัตชัย  สุวรรณณงค์ - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอเสนอสมัยประชุมสมัย 
ส.อบต. หมู่ที่ 10  สามัญ ประจ าปี 2563 จ านวน 4 สมัย สมัยที่ 1 ซึ่งมีแล้วในเดือนกุมภาพันธ์  ขอ

เสนออีก 3 สมัย  โดยสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน  สมัยที่ 3  ตั้งแต่วันที่ 1-
15 สิงหาคม สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม  

ประธานสภาฯ - ขอให้ท่านสมาชิกเสนอประชุมสมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ด้วย 
นายล าเลียง  ตะวงค์ - เรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิก อบต.ทุกท่าน ผมขอเสนอสมัยประชุมสภา  
ส.อบต. หมู่ 13 สมัยสามัญ สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ในเดือนกุมภาพันธ์  ตั้งแต่วันที่  1 -15 

กุมภาพันธ์ 2564 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นอีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนออีก 
ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ก าหนดสมัยประชุมสภา อบต.สมัยสามัญ 

ประจ าปี พ.ศ.2563 เป็น 4 สมัย  โดยสมัยที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2563  
สมัยที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1-15 สิงหาคม 2563  สมัยที่ 4 ตั้งแต่วันที่ 16-30 ตุลาคม 
2563  และสมัยสามัญ  สมัยแรกของปี พ.ศ.2564 ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 
2564 ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 34 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.2 พิจารณาเลือกสมาชิก อบต. จ านวน 3 คน เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้าน
ผึ้ง แทนสมาชิก อบต.3 คน ที่จะครบ 2 ปี ในวันที่ 2 มีนาคม 2563 (นายศรราม  นา
บุญ , นายค าบุ แสนนาใต้ , นายเต็ม  นิสาวัน) 

นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - เรียนท่านปรานสภา ผมขอเสนอ นายสมคิด  อุดมศักดิ์ สมาชิก อบต. หมู่ 23  
ส.อบต. หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต.  

ผู้รับรอง  1.นายถาวร   คุณพันธ์   ส.อบต.หมู่ 8 
            2.นายสมจิตร  วังคะฮาต  ส.อบต.หมู่ 11 

นายธนวัช  แสวงนาม - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายล าเลียง  ตะวงค์  สมาชิก อบต.หมู่ 13  
ส.อบต. หมู่ 10  เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
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   ผู้รับรอง 1.นายเฉลิม  วรจิตร  ส.อบต.หมู่ 21 
     2.นางใบสี  เดวัลด์  ส.อบต.หมู่ 20 
นายศักดา  ภูอ่าง  - เรียนท่านประธานสภา  ผมขอเสนอ  นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  ส.อบต.หมู่ 10 
ส.อบต. หมู่ 6  เป็นคณะกรรมการพัฒนา อบต. 
   ผู้รับรอง 1.นายส าราญ  พลหนองหลวง  ส.อบต.หมู่ 9 
       2.นายทิวา  สีคะ  ส.อบต.หมู่ 15 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอชื่ออีก 
ประธานสภาฯ  - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมคิด  อุดมศักดิ์   ส.อบต.หมู่ 23   

นายล าเลียง  ตะวงค์  ส.อบต.หมู่ 13 นายสุรัตชัย  สุวรรณรงค์  ส.อบต.หมู่ 10 เป็น
คณะกรรมการพัฒนา อบต.บ้านผึ้ง  ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 34 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.3 พิจารณาเลือกสมาชิก อบต.จ านวน 3 คน  เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านผึ้ง แทนสมาชิก อบต. 3 คน ที่จะครบวาระ 2 ปี ใน
วันที่ 2 มีนาคม 2563  (นายประสิทธิ์ ฝ่ายเพีย , นายเฉลิม  วรจิตร ,นายสมคิด  
อุดมศักดิ์)  ขอให้ท่านสมาชิกเสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 

นายทักษิณ  คู่แก้ว  - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ  นายสมร  มาดา  ส.อบต.หมู่ 7  
ส.อบต. หมู่ 23 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
 ผู้รับรอง 1.นายเฉลิม  วรจิตร  ส.อบต.หมู่ 21 
   2.นายสุเมธ  คุณพันธ์ ส.อบต.หมู่ 8 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นายถาวร  คุณพันธ์  ส.อบต.หมู่ 8 เป็น 
ส.อบต. หมู่ 10 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
 ผู้รับรอง 1.นางใบสี  เดวัลด์  ส.อบต.หมู่ 20 
   2.นายเฉลิม วรจิตร  ส.อบต.หมู่ 21 
นายธนวัช  แสวงนาม - เรียนท่านประธานสภา ผมขอเสนอ นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ  ส.อบต.หมู่ 22  
ส.อบต. หมู่ 10 เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. 
 ผู้รับรอง  1.นายสุวิทย์  แก่นนาค า  ส.อบต.หมู่ 20 
    2.นายสมคิด  อุดมศักดิ์  ส.อบต.หมู่ 23 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่ออีกหรือไม่ 
ที่ประชุม - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดเสนอชื่ออีก 
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ประธานสภาฯ - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ นายสมร  มาดา  ส.อบต.หมู่  7  นายถาวร   
คุณพันธ์  ส.อบต.หมู่  8  นางอุบลวรรณ  อนุสุวรรณ  ส.อบต.หมู่  22 เป็น
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านผึ้ง ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 34 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ประธานสภาฯ 3.4  ฝ่ายบริหารขอเพ่ิมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้านผึ้ง 
ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 50 คน งบประมาณ 63,800 บาท เพ่ิมในแผนพัฒนา 
อบต.บ้านผึ้ง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพ่ิมในปี พ.ศ.2563 ขอให้ปลัดชี้แจง 

นายประพันธ์ เพ่ิมพูล - เรียนท่านประธานสภา ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน เนื่องจาก 
ปลัด อบต. กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายที่จะให้ทุกต าบลมีจิตอาสาเพ่ือช่วยเหลือท้องถิ่นในการ

ป้องกันและช่วยเหลือเวลาเกิดสาธารณภัยต่างๆ เช่น ภัยหนาว ภัยแล้ง ไฟไหม้ น้ า
ท่วม โรคระบาดต่างๆ และทุกต าบลมีผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาพระราชทานแล้ว จึงควร
จัดให้มีการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้านผึ้ง ประจ าปี พ.ศ.2563 โดยจัดฝึกอบ
รามจิตอาสาจ านวน 50 คน ใช้งบประมาณ 63,800 บาท โดยส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด  จะมาด าเนินการฝึกอบรมให้ แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่
ไม่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) จึงจะขอเพ่ิมโครงการ
ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติต าบลบ้านผึ้งในแผนพัฒนาต าบล ปี พ.ศ.
2563 งบประมาณ 63,800 บาท 

ประธานสภาฯ  - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้เพ่ิมโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติต าบลบ้านผึ้ง  ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 50 คน งบประมาณ 63,800 บาท  
ในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) ในปี พ.ศ.2563 ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบ 34 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภา - เนื่องจากยังมีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอีก และมีรายงานผลของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านผึ้ง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จะ
ชี้แจงให้สมาชิก อบต.บ้านผึ้งได้รับทราบและเรื่องอ่ืนๆอีกหลายเรื่อง จึงขอพักการ
ประชุมและนัดประชุมต่อในเวลา 13.00 น. 

  
 พักการประชุม  เวลา  11.50 น. 

 
    (ลงชื่อ)  ประพันธ์  เพ่ิมพูล    
         ( นายประพันธ์   เพ่ิมพูล  )         

      เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/       
ผู้จดรายงานการประชุม 
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          การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สมัยสามัญ  สมัยที่ 1 ประจ าปี  พ.ศ.2563 
วันที่  11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  สมาชิก อบต. มาประชุม  
จ านวน  36  คน 
  เริ่มประชุม  เวลา  13.15 น. 

ระเบียบวำระท่ี 3  เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ 
ประธานสภาฯ 3.3 ฝ่ายบริหารขอเพ่ิมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี พ.ศ.2563 

จ านวน 14 โครงการ  งบประมาณ  6,900,000 บาท  ที่จะเสนอโครงการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ิมในแผนพัฒนา อบต.
บ้านผึ้ง 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มในปี พ.ศ.2563  ขอให้ท่านนายกชี้แจง 

ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - เรียนท่านประธานสภา และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ต าบลบ้านผึ้งได้ด าเนินโครงการ
นายก อบต.  ธนาคารน้ าใต้ดิน เพ่ือกักเก็บน้ าไว้ใช้ ซึ่งก็ประสบผลส าเร็จ เป็นตัวอย่างให้ท้องถิ่น 

หลายแห่งทั่วประเทศได้มาเรียนรู้ และศึกษาดูงานโครงการธนาคารน้ าใต้ดินที่ต าบล
บ้านผึ้ง เดิมทีต าบลบ้านผึ้งแถวโซนเหนือ บ้านหนองปลาดุก น้อยนาค า ดงสว่าง 7-8 
หมู่บ้าน  จะประสบปัญหาภัยแล้ง หน้าร้อนน้ าประปาหมู่บ้านจะไม่เพียงพอ จะใช้
อุปโภคบริโภค ปั๊มน้ าพังบ่อย หมู่บ้านเลยส่งมอบประปาให้ อบต. ผมก็รับมาดูแล
บริหารจัดการแก้ไขไปก็เยอะ หมดเงินไปเป็นจ านวนมาก  ก็ยังไม่ประสบผลส าเร็จ 
จนมาพบกับศาสตร์ของเจ้าคุณสมาน สิริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดอาฮงศิลาวาส จังหวัด
บึงกาฬ  ซึ่งท าระบบธนาคารน้ าใต้ดิน แก้ไขปัญหาน้ าท่วมและแก้ไขปัญหาภัยแล้งได้  
ผมจึงน ามาใช้แก้ไขปัญหาระบบประปาหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ าได้จนประสบผลส าเร็จ 
สมาชิก อบต.ก็ต้องรู้ระบบธนาคารน้ าใต้ดิน เผื่อใครถามจะได้สามารถตอบได้  ปีนี้ก็
ภัยแล้งมาเร็วมาก ต าบลท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์  ก็ประสบปัญหาภัยแล้งแล้ว 
ขนาดอยู่ติดแม่น้ าเจ้าพระยาก็ยังประสบปัญหา ประกอบกับสภาวะอากาศของโลก
เปลี่ยนแปลง และประเทศจีนก็สร้างเขื่อน 10 เขื่อน กักน้ าไว้มาก ท าให้แม่น้ าโขง
แห้ง เทศบาลต าบลเวินพระบาท สูบน้ าโขงท าประปา น้ ายังไม่เพียงพอ  ต าบลบ้าน
ผึ้งผ่านมา 1 ฝน ปรากฏว่าหมู่บ้านทางเหนือประปาบาดาลไม่ขาดแคลน มีน้ าใช้ไม่
ต้องส่งน้ าแล้ว  ปี 62 เราชาร์จน้ าลงไปอีกน้ าเลยผุดขึ้นมาที่บ้านนาโพธิ์ตามบ่อ
บาดาลเก่า  อนาคตเราต้องไปท าความสะอาดบ่อบาดาลเก่าน้ าจะขึ้นมาใสสะอาด  
เมื่อมีน้ าใช้แล้ว  ขอให้พวกเราไปตั้งกลุ่มกันมา  ผมจะของบสูบน้ าด้วยระบบโซล่า
เซลล์ให้  เราต้องต่อยอดด้วยการสร้างอาชีพ  ช่วยกันปลูกผักปลอดสารพิษ ส.ส.
ชวลิต  ประกาศจะให้จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดผักสะอาดปลอดสารพิษ  ถ้าจะขุด
น้ าบาดาล ให้ไปขออนุญาตที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด 
อยู่ที่ศาลากลางจังหวัด หลังหอประชุมยงใจยุทธ ถ้าใครมีสระน้ าเก่าอยู่แล้วให้ไปชุด 
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เพ่ิมให้ถึงชั้นดินตับม้า จะมีน้ าใช้ตลอดปี  วันที่ 11 กุมภาพันธ์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐลง
ข่าวธนาคารน้ าใต้ดิน ที่หน้า 22 ให้ไปดูได้ ต่อไปเป็นโครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  ประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน  14 โครงการ งบประมาณ 6,900,000 
บาท ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
จะขอเพ่ิมในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2561 -2565) เพ่ิมในปีพ.ศ.2563 จึงขอ
น าเสนอให้ท่านสมาชิก อบต.ได้พิจารณาดังต่อไปนี้ 
(อ่านรายละเอียดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี พ.ศ.2563 
จ านวน 14 โครงการ  จ านวน  6,900,000 บาท ให้ที่ประชุมทราบ) 

ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอะไรหรือไม่ 
ที่ประชุม  - ไม่มีสมาชิก อบต.ผู้ใดสอบถาม 
ประธานสภาฯ  - ผมขอมติสมาชิกท่านใดเห็นชอบให้ฝ่ายบริหารเพิ่มโครงการป้องกันและแก้ไข 

ปัญหาภัยแล้ง ประจ าปี พ.ศ.2563 จ านวน 14 โครงการ  งบประมาณ  6,900,000 
บาท  เพ่ิมในแผนพัฒนาต าบล 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) โดยเพิ่มในปี พ.ศ.2563  
ขอให้ยกมือ 

ที่ประชุม  - มีมติเห็นชอบ 34 เสียง  งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวำระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานสภาฯ  - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
น.ส.ระพีพร  คณะพล - เรียนท่านประธาน  ท่านนายก และสมาชิก อบต.ทุกท่าน ดิฉันขอรายงานผล 
นักวิเคราะห์นโยบายฯ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.บ้านผึ้ง  ประจ าปี พ.ศ. 

2562  ให้ท่านสมาชิกได้ทราบตามเอกสารที่แจกให้ท่านสมาชิก อบต.แล้ว  ในแต่ละ
ปีหลังสิ้นปีงบประมาณแล้ว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล
จะมีการประชุมและตรวจสอบว่าโครงการที่วางแผนไว้ในปีงบประมาณ 2562 มีการ
ด าเนินการไปกี่โครงการส าเร็จเรียบร้อยมากน้อยเพียงใด ซึ่งหลังจากการประกาศใช้
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แล้ว ภายใน 60 วัน 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบลจะเริ่มด าเนินการติดตามและ
ตรวจสอบฝ่ายบริหารว่าได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปมากน้อยเพียงใด  ประสบผลส าเร็จเพียงใด  ในหน้าแรก
จะเป็นรายงานความคิดเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ในปี 2562 มีโครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาทั้งหมด 354 โครงการ  งบประมาณ
ทั้งสิ้น 418,923,700 บาท โดย อบต.บ้านผึ้ง ได้ด าเนินโครงการจากงบประมาณของ 
อบต.และจากเงินสะสม จ านวน 126 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 35.59 จากจ านวน
โครงการในแผนพัฒนาต าบล ปี 2562 จ านวน 354 โครงการ  งบประมาณ  
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50,878,507 บาท ส าหรับครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี ตู้ 
หรือรถยนต์ส่วนกลางจะไม่มีในแผนพัฒนา  นอกจากรถยนต์ที่ใช้ในการบริการ
สาธารณะ  เช่น รถน้ า รถขยะ รถกระเช้า  จะก าหนดไว้ในแผนพัฒนาต าบล ส่วน
ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 มีดังต่อไปนี้  
( อ่านสรุปความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต าบล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ให้ที่ประชุมทราบ) 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
ประธานสภาฯ  - เรื่องอ่ืนๆ มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ 
นายสุรัตชัย สุวรรณรงค์ - ผมขอชี้แจงในปีที่ผ่านมา  ทางหมู่ 10 ได้โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า แต่ก็ยัง 
ส.อบต. หมู่ 10 มีปัญหาล าห้วยตื้นเขิน และต้องการให้ขุดท าแก้มลิง หากทางฝ่ายบริหารมี

งบประมาณ ก็ขอให้ด าเนินการขุดลอกล าห้วยให้ด้วย 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ปี 62 ผมขอเงินอุดหนุนเฉพาะกิจมาด าเนินการแก้ไขปัญหาถนนลูกรังที่พังจาก 
นายก อบต. พายุโพดุลหลายสาย ของบมาซ่อมแซมได้ 10 สาย งบประมาณ 5 ล้าน ขณะนี้ก าลัง

ด าเนินการอยู่  ขอให้ท่านสมาชิกอดทนรอก่อน เนื่องจากความต้องการหมู่บ้านสูง 
ผมก็พยายามของบประมาณมาให้  เวลาได้งบขุดลอกมาแล้ว ขอให้ท่านสมาชิกช่วย
ชี้แจงชาวบ้านด้วยว่าอย่าไปต่อต้าน เพราะแนวเขตล าห้วยทางการก็กันไว้แล้ว ส่วน
ใหญ่ชาวบ้านไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นที่ดินตนเอง ต้องเข้าใจเขาก็มีหลักเขตให้แล้ว อย่ารุก
ล้ าเข้าไป ขอให้ท่านสมาชิกช่วยเคลียร์พ้ืนที่ให้ด้วย 

นายทิวา  สีคะ - ผมขอให้เพ่ิมโครงการธนาคารน้ าใต้ดิน หมู่ 1 และหมู่ 2 ให้ด้วย เพราะน้ ามาเร็ว 
ส.อบต. หมู่ 15 และก็แห้งเร็ว 
นายสมคิด  อุดมศักดิ์ - ผมขอเสนองบขุดลอกห้วยเค มีแต่งบชุดลอก แต่ไม่มีฝายกั้นน้ า ขอให้มีงบสร้างฝาย 
ส.อบต. หมู่ 23 ด้วย 
นายประดิษ  ศรีชื่น - ผมขอแจ้งไฟสปอตไลท์หน้าตลาดสด อบต. หลอดไฟขาด ขอให้ไปซ่อมแซมด้วย 
ส.อบต. หมู่ 5 
ด.ต.พิทักษ์  ต่อยอด - ผมขอชี้แจง ในอนาคตจะขอระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ให้ในไฟฟ้ารายทาง ทุกวันนี้ 
นายก อบต. ของบขยายเขตไฟฟ้าจากการไฟฟ้ายากมาก ถ้าขยายเขตไฟฟ้าระยะเกินกว่า 1 

กิโลเมตรจะท าไม่ได้  ถ้าระยะเกินกว่าที่ก าหนด อบต.ต้องมีเงินสมทบ และฝาก
สมาชิก อบต.หมู่ 7 ให้ช่วยกันไปตัดต้นไม้ใต้เสาไฟฟ้าด้วย เพราะต้นไม้เริ่มสูงจะถึง
สายไฟแล้ว เดี๋ยวไฟฟ้าจะดับ 
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ที่ประชุม - รับทราบ 
ประธานสภาฯ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีขอปิดประชุม  
 
 เลิกประชุม เวลา 14.50  น. 
 

 
   (ลงชื่อ)  ประพันธ์   เพ่ิมพูล    
      ( นายประพันธ์   เพิ่มพูล  )         

     เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/        
       ผู้จดรายงานการประชุม 

 
 
             (ลงชื่อ)  สมสี   สีคะ     

        ( นายสมสี   สีคะ  ) 
                                                       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง/ 

    ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



      คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม     ได้ท ำกำรตรวจสอบรำยงำน
กำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง   สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  
ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 2  วันที่  15  สิงหำคม   พ.ศ.2562   โดยได้
ท ำกำรตรวจสอบควำมถูกต้องจดบันทึก  พร้อมนี้ได้ลงลำยมือชื่อไว้เป็น
หลักฐำนด้วยแล้ว 

 

                     (ลงชื่อ)       สมคิด  อุดมศักดิ์       ประธำนกรรมกำรฯ 
                                         ( นำยสมคิด  อุดมศักดิ์ ) 
                                              สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 23 
 

            (ลงชื่อ)         คล้ำย   ตะวงษ์      กรรมกำรฯ 
                                ( นำยคล้ำย   ตะวงษ์ ) 
                           สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 2 
 

             (ลงชื่อ)      ถำวร  บวัสุวรรณ์      กรรมกำรฯ 
                                 ( นำยถำวร  บัวสุวรรณ์ ) 
                                     สมำชิกสภำ อบต. หมู่ที่ 22 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ้ง  ได้มีมติเห็นชอบรายงานการประชุม 
สภำฯ สมัยสำมัญ  สมัยที่ 3  ประจ ำปี  พ.ศ.2562  ครั้งที่ 1  วันที่  15         
สิงหำคม  พ.ศ.2562  แล้ว  เมื่อวันที่  25 ตุลำคม 2562 
 

             (ลงชื่อ)                        ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม 
                               ( นำยสมสี   สีคะ ) 
                   ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนผึ้ง 
 


